

เรื่องชี้แจงสาเหตุกำไร (ขาดทุน) แตกต่างสำหรับปี 2565

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีผลแตกต่างเกินกว่าร้อยละ 20 โดยที่บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับปีจำนวน 162.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 69.4 ล้านบาท มีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

1. รายได้จากการจัดหาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายได้จากการขาย จำนวน 1,266.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 230.6 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.3 เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ที่เริ่มผ่อนคลาย ทำให้บริษัทสามารถเข้าดำเนินการติดตั้งและส่งมอบงาน โครงการได้ตามปกติ ระหว่างปีมีการส่งมอบงานโครงการขนาดใหญ่ให้กับลูกค้ากลุ่มสถาบันการเงินและลูกค้ากลุ่มเทคโนโลยีมากกว่าปีก่อน ลูกค้ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม การท่องเที่ยวและสถาบันการศึกษาเริ่มกลับมาลงทุนซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และมีอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายอยู่ที่ร้อยละ 14.8 ใกล้เคียงกับปีก่อน

รายได้จากการบริการ จำนวน 1,237.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 190.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 เนื่องจากรายได้จากการให้บริการประเภท Software as a Services เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนรูปแบบการขาย Software จากการขายแบบ Perpetual เป็นแบบ Subscription และการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการบริการประเภทงานบำรุงรักษา (Maintenance Services) ซึ่งเป็นรายได้ต่อเนื่องจากการขายสินค้าในงวดก่อนๆ มีอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการอยู่ที่ร้อยละ 32.4 ใกล้เคียงกับปีก่อน

2. รายได้อื่น

รายได้อื่นจำนวน 69.1 ล้านบาท รายการหลักมาจากส่วนลดรับและเงินสนับสนุนการตลาดจากผู้ผลิต เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12.7 ล้านบาท ตามยอดรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้น

3. ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายจำนวน 79.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 5.8 ล้านบาท ตามรายได้จากการขายและให้บริการที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 335.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 10.7 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้น 11.6 ล้านบาทและเงินบริจาคเพิ่มขึ้น 6.7 ล้านบาท ในขณะที่ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 2.1 ล้านบาทและค่าเสื่อมราคาลดลง 5.8 ล้านบาท

4. ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินสำหรับปี จำนวน 2.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.4 ล้านบาท เกิดจากการชำระคืนเงินกู้ยืมตามกำหนดในสัญญาระหว่างงวดของบริษัทและบริษัทย่อย

5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 45.9 ล้านบาท (ประกอบด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลตามการคำนวณจำนวน 45.7 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 0.2 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 19.9 ล้านบาท ตามผลการประกอบการสำหรับปีที่เพิ่มขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
PREMIER TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED

ขอแสดงความนับถือ



(นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)